
Kæra nefnd

Við má bæta mikilvægum málaflokki sem á það til að gleymast hér á landi en er í hávegum 
hafður í löndunum sem við berum okkur að jafnaði saman við.
Það er menningarleg byggðarstefna, þ.e.a.s. að leggja ekki aðeins útfluttningi íslenskrar 
tónlistar lið heldur einnig að hjálpa íslensku tónlistarfólki að ferðast og spila umhverfis sitt 
eigið land. Sem sagt ekki bara ÚTÓN - hvað með að stofna INNTÓN!

Það er dýrt að ferðast um Ísland og oft koma heilu tónleikaferðalögin út á sléttu þó svo vel 
hafi verið mætt, því bensín, gisting og matur fyrir hljómsveit getur verið talsverður 
kostnaðarliður. Þess vegna spila margir íslenskir tónlistarmenn frekar erlendis en fyrir 
sveitunga sína, jafnvel þó tónlist þeirra sé öll á íslensku, þetta skýtur skökku við og verður að 
laga. Menningarleg byggðarstefna hefur gefist vel í Noregi og víðar og auðlindasjóðurinn 
nýtist þeim sem honum ber. Þetta myndi skapa samstöðu og samtal milli landshluta og hífa 
okkar listræna sjálfstraust á æðra plan - sjálfbærarar plan, þar sem kauðar eins og Garðar 
Hólm (úr Brekkukotsanál) eru ekki þeir einu sem fá tónleikaferðalagastyrkinn.
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